



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 16 มกราคม 2568

เรื่อง	สื่อ
1. 'นฤมล'ถกสภาอุตสาหกรรมเตรียมจัดงานFTI Expo2025	แนวหน้า
2. ภาพข่าว: งานกล้วยไม้	มติชน
3. 'อิทธิ'มอปกค-กระป๋องให้เกษตรกรใช้ประกอบอาชีพ	แนวหน้า
4. หนุนเกษตรกรเลี้ยงกุ้งกระชังในทะเล	เดลินิวส์
5. 'อัศรา'รุดตรวจฝายตอยน้อย-ห้วยมะนาวเร่งบริหารจัดการน้ำมุงทำเกษตร...	แนวหน้า
6. คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: ประมงผ่อนผันใช้ 'อวนรุน'	มติชน
7. 'เกษตรฯ'เทรนด์นี้ชุมชนร่วม 'Easy E-Receipt2.0'	กรุงเทพธุรกิจ
8. นายกาชู่ลงดาบเกษตรกรต่อเผา	ข่าวสด
9. ปัจจัย 'ดีมานด์ดิจิทัล-ผลผลิตเกษตรดี'	กรุงเทพธุรกิจ
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. พลิกไร่นาเลี้ยงกุ้งก้ามกราม รายได้งามออร์เดอร์เพียบไม่พอขาย	ข่าวสด
12. อากาศหนาวกระทบหนักจังหวัดไม้โต	เดลินิวส์

'นฤมล' ถกสภาอุตสาหกรรม เตรียมจัดงานFTI Expo2025

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือแนวทางการจัดงาน FTI Expo 2025 ภายใต้แนวคิด "Empowering Thai Industry, Elevating Thailand's Future เสริมพลังอุตสาหกรรมไทย เพื่ออนาคตไทยที่ยั่งยืน" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ฮอลล์ 5-8 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้นำเสนอแนวทางการดำเนินงานและนโยบายที่สำคัญ เพื่อสามารถนำมาบูรณาการให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ การทำการเกษตรยั่งยืน การทำการเกษตรมูลค่าสูง และ BCG Model พร้อมทั้งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกรไทยในอนาคต ในส่วนกระทรวงเกษตรฯ ได้จัดนิทรรศการในส่วนของเวที "Go Green" มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบริการด้านการเกษตร การทำการเกษตรสมัยใหม่ เทคโนโลยีมาตรฐาน งานวิจัย และองค์ความรู้ต่างๆ

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 16 มกราคม 2568

ปีที่: 48 ฉบับที่: 17112

Col.Inch: 14.74 Ad Value: 24,321

ภาพข่าว: งานกล้วยไม้

หน้า: 1(ขวา)

PRValue (x3): 72,963

คลิป: สีสี่



งานกล้วยไม้ - นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แดลงเตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิตและการตลาดกลุ่มสินค้ากล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ภายใต้แนวคิด "Beyond & Journey of Siam Orchids" ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อวันที่ 15 มกราคม

'อิทธิ'มอบโค-กระบือให้เกษตรกรใช้ประกอบอาชีพ

นายอิทธิ ศิริลัทธยากร รมช.เกษตรและสหกรณ์ มอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค โกรงการธนาคาร โค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่บริเวณไซนปลูศักดิ์วังามหกรรมการเกษตรและการท่องเที่ยว ถนนสายดอกไม้งาม ริมน้ำพระยา อ.เมือง จ.พะเยา

นายอิทธิ กล่าวว่า โครงการดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรที่ตรงจุด ไม่เป็นการสร้างภาระหนี้สินให้เกษตรกร สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยแก้ปัญหาการละทิ้งถิ่นฐานของเกษตรกร การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และยังช่วยรักษาสภาพผืนแผ่นดินให้ทวีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งกรมปศุสัตว์ ดำเนินการตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 ได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้วกว่า 383,424 ราย มอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือให้แก่เกษตรกรไปแล้วกว่า 144,815 ราย

ด้านนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ได้จัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค ภายใต้โครงการนี้ โดยมีกิจกรรมดำเนินการ 2 กิจกรรม ประกอบด้วย การมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือแก่เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ 94 ราย และการไถ่ชีวิตโคเพศเมีย 69 ตัว โดยกรมปศุสัตว์ จะนำไปให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรภายใต้ระเบียบและ

หลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ 2 อำเภอของ จ.พะเยา ได้แก่ อ.เมือง และ อ.ภูพานยาว

สำหรับ จ.พะเยา ได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรทั้งหมด 1,546 ราย ในปีงบประมาณ 2567 ได้มอบกรรมสิทธิ์ โค-กระบือให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ จ.พะเยา เป็นกรรมสิทธิ์แม่โคและแม่กระบือ 859 ตัว คิดเป็นมูลค่า

19,158,700 บาท ถือได้ว่าก่อเกิดประโยชน์เป็นคุณูปการแก่เกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง และยังเป็นที่น่ายินดีที่มีการบูรณาการร่วมกันในพื้นที่อย่างเป็นระบบ สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง และยังมีการต่อยอดการใช้ประโยชน์ เช่น การใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยในไร่นา การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น และได้ร่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ดำเนินงาน ซึ่งเป็นการสนองพระราชดำริด้านการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้

ทั้งนี้ เป็นการขิมเลี้ยงเพื่อการผลิตโดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อลูกโคตัวแรกมีอายุครบ 18 เดือนให้ส่งลูกโคคืนโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ส่วนลูกโคตัวต่อไปเป็นของเกษตรกรที่ได้รับมอบ และเมื่อสัญญาขิมครบ 5 ปี แม่โคและลูกโคตัวที่เกิดถัดไป ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรผู้ขิม

หนุนเกษตรกรเลี้ยงกุ้งกระชังในทะเล

นายอัครา พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังลงพื้นที่พบปะกลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน เพื่อรับฟังปัญหาและมอบนโยบายแก่หน่วยงานในสังกัด และติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต (ศพช.ภูเก็ต) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ว่า กรมประมง ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสนับสนุนให้ชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการ การบำรุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยกรมประมงให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการมีส่วนร่วม อีกทั้งยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ การเพาะและอนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งที่มีมูลค่าสูง ได้แก่ ปลาช่อนทะเล ปลากะพงทอง ปลากะพงแดง ปลากะพงขาว

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2567 ศพช.ภูเก็ต สามารถผลิตและปล่อยลูกกุ้งแชบ๊วย จำนวน 3.2 ล้านตัว ลูกกุ้งมังกร 1.5 ล้านตัว ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ผลิตพันธุ์ปลาช่อนทะเล จำนวน 18,000 ตัว/ปี ส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงในกระชังในทะเลในพื้นที่



จังหวัดภูเก็ต สมุทรสาคร ชลบุรี พังงา และตรัง จำนวน 28 ราย ผลิตพันธุ์ปลากะพงทอง จำนวน 10,000 ตัว/ปี เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงในกระชังในทะเลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต สงขลา กระบี่ พังงา ระนอง และตรัง จำนวน 26 ราย พร้อมให้บริการเกษตรกร ตรวจวิเคราะห์โรคไวรัสแบคทีเรีย ตรวจสอบสภาพสัตว์น้ำ จำนวน 373 ราย และแจกจ่ายหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.2 ให้เกษตรกร 26 ราย จำนวน 1,504 ขวด.

'อัครา'รุดตรวจฝาย ดอยน้อย-ห้วยมะนาว เร่งบริหารจัดการน้ำ มุ่งทำเกษตรสมัยใหม่

นายอัครา พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำประปาชลประทาน ที่โครงการชลประทานเชียงใหม่ โครงการฝายดอยน้อย อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ โดยมีนายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล ผอ.โครงการชลประทานเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ส่วนจังหวัด และเกษตรกร ต้อนรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะและให้กำลังใจเกษตรกร รวมถึงรับทราบปัญหา พร้อมมอบแนวทางการบริหารจัดการน้ำแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

จากนั้นนายอัครา เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ติดตามโครงการ

ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว ให้มีประสิทธิภาพการจัดเก็บน้ำเพิ่มขึ้นกว่า 56,000 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ซึ่งมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ 4,986 ไร่ สามารถรองรับโครงการพระราชดำริได้ในอนาคต

“กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายดูแลเกษตรกรให้มีความชื้นอย่างทั่วถึง โดยมอบหมายกรมชลประทาน ดูแลฝายให้พร้อมใช้งาน มีการวางระบบกระจายน้ำให้ถึงพื้นที่เกษตรกร และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งต่อองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้เกษตรกรเพื่อหาตลาดก่อนปลูกพืช พร้อมทำการวิจัยและปรับปรุงดินให้เหมาะสม รวมถึงจัดหาสัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม และปลาบึก) ให้เกษตรกรสามารถทำประมงเพิ่มเติมได้ ตามนโยบายเกษตรทันสมัยของรัฐบาล ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบเต็มระบบ สามารถยกระดับรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน” นายอัครา กล่าว

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พุธที่ 16 มกราคม 2568

ปีที่: 48

ฉบับที่: 17112

หน้า: 4(ล่าง)

Col.Inch: 8.75

Ad Value: 10,500

PRValue (x3): 31,500

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: ประมงผ่อนผันใช้ 'อวนรุน'



● ประมงผ่อนผันใช้ 'อวนรุน'

นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบให้กรมออกหลักเกณฑ์การอนุญาตผ่อนผันให้ใช้เครื่องมืออวนรุน สำหรับการประมงพื้นบ้านและน้ำจืด เพื่อเร่งควบคุมการแพร่กระจายปลาหมอคางคก โดยหลักเกณฑ์การอนุญาต คือ ผ่อนผันใช้เครื่องมืออวนรุนประกอบเรือกลขนาดไม่เกิน 3 ตันกระทำการประมงพื้นบ้าน หรือประมงน้ำจืด เพื่อกำจัดปลาหมอคางคกในบริเวณพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-30 กันยายน 2568 โดยที่ผ่านมการมดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหของปลาหมอคางคก ผ่านกิจกรรมต่างๆ ต่อเนื่อง อาทิ ลงแขกลงคลอง สนับสนุนส่งเสริมการนำปลาหมอคางคกไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น

'เกษตรฯ'เทรนด์หนึ่งชุมชนร่วม 'Easy E-Receipt2.0'

กรุงเทพธุรกิจ ● กรมส่งเสริมการเกษตร
ขานรับมาตรการ “Easy E-Receipt 2.0” พร้อมเชิญชวนวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ เข้าร่วมตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. - 28 ก.พ. นี้ซื้อสินค้าและบริการจากวิสาหกิจชุมชน ลดหย่อนภาษีได้ถึง 2 หมื่นบาท

นายพรพิทักษ์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2567 ได้อนุมัติหลักการมาตรการ Easy E-Receipt 2.0 ให้ประชาชนนำค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าหรือบริการไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2568 ได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุด 50,000 บาท

โดยแบ่งเป็นเงื่อนไขที่ 1 หักลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท สำหรับค่าซื้อสินค้าหรือบริการที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (รวมค่าซื้อ สินค้า OTOP ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการที่จ่ายให้วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม) โดยต้องมีใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) แบบเต็มรูปแบบเป็นหลักฐานหรือผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการที่ไม่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยต้องมีใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) เป็นหลักฐาน

และเงื่อนไขที่ 2 หักลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 20,000 บาท สำหรับค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการที่จ่ายให้แก่ 1. สินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้ลงทะเบียน

กับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว 2. ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการที่จ่ายให้แก่วิสาหกิจชุมชนที่ได้จดทะเบียนต่อกรมส่งเสริมการเกษตร และ 3. ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการที่จ่ายให้แก่วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้จดทะเบียนต่อสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยใช้หลักฐานเป็นใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ คือ e-Tax Invoice และ e-Receipt ของกรมสรรพากร เท่านั้น

สำหรับมาตรการภาษี Easy E-Receipt 2.0 เป็นมาตรการสำคัญของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศและส่งเสริมเศรษฐกิจไทยในช่วงต้นปี 2568 โดยผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าและบริการในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. ถึง 28 ก.พ. 2568 ตามจำนวนที่จ่ายจริงมาลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ในส่วนของการซื้อสินค้าและค่าบริการจากวิสาหกิจชุมชนที่ได้จดทะเบียนต่อกรมส่งเสริมการเกษตรสามารถหักลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงสูงสุด 20,000 - 50,000 บาทนั้น

กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการประชาสัมพันธ์มาตรการดังกล่าวให้นายทะเบียน (เกษตรอำเภอ) และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับเขต จังหวัด อำเภอ ให้เข้าใจคุณสมบัติของวิสาหกิจชุมชน ตลอดจน

ขั้นตอนการเข้าร่วมมาตรการดังกล่าว พร้อมทั้งได้เชิญวิสาหกิจชุมชนที่สนใจเข้ามาตรการนี้รับฟังการชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้เข้าใจเงื่อนไขของการเข้าร่วมมาตรการจากวิทยากรของกรมสรรพากรผ่าน Facebook live กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

“กรมส่งเสริมการเกษตรเชื่อว่ามาตรการ Easy E-Receipt 2.0 นอกจากจะช่วยลดภาระภาษีให้กับประชาชนแล้วจะเป็นส่วนสำคัญช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในภาพรวม คาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้เป็นจำนวนมาก และขอเชิญชวนวิสาหกิจชุมชนที่สนใจและมีความพร้อมเข้าร่วมมาตรการดังกล่าว”

การปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การใช้จ่ายลดหย่อนภาษี 2568 “Easy E-Receipt 2.0” แบ่งออกเป็น 2 ส่วนการใช้จ่ายสินค้าทั่วไป กำหนดวงเงินลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 30,000 บาท การใช้จ่ายร้านวิสาหกิจชุมชน SME และร้านค้า OTOP ลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่ 20,000 - 50,000 บาท

สำหรับ e-Tax Invoice และ e-Receipt คือ ใบกำกับภาษี (e-Tax Invoice) และใบรับ (e-Receipt) ที่ได้มีการจัดทำข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และได้ลงลายมือชื่อโดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate) ทั้งนี้ผู้ออก e-Tax Invoice หรือ e-Receipt ต้องได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากรให้ออกได้ก่อน

นายกฯขู่ลงดาบเกษตรกรถือเผา

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 15 ม.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยมีรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

น.ส.แพทองธารกล่าวก่อนประชุมว่า วันนี้ขอเรียกประชุมด่วน เนื่องจากจะต้องเดินทางไปต่างประเทศ (ร่วมประชุม World Economic Forum (WEF) ที่กรุงดาวอส สวิตเซอร์แลนด์ วันที่ 20-25 ม.ค.) จึงขอประชุม เพื่อติดตามเรื่องฝุ่น PM 2.5 ตั้งแต่ต้นสัปดาห์นี้ค่าฝุ่นสูงมาก ถ้าใครดูแผนที่ส้ม แดงไปจนม่วง จึงขอเป็นผู้รับฟังว่าแต่ละกระทรวงได้ทำอะไรกันไปบ้าง เพราะสิ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ไป 2 สัปดาห์ที่แล้ว วันนี้ขอมาติดตามความคืบหน้า

“ทราบกันดีว่าเรื่องนี้สำคัญมาก เด็กและเยาวชน คนแก่ ผู้สูงอายุ ก่อนข้างจะเป็นปัญหาหนัก ล่าสุดในกรุงเทพฯ ดัชนีค่าฝุ่นขึ้นสูงถึง 153 คิดว่าบางวันอาจมีตัวเลขที่สูงกว่านั้นด้วยซ้ำ ที่ผ่านมา เหมือนเรายังทำอะไรไม่เต็มที่ ต้องมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า เพราะยังไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไร ขอให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องช่วยกันนำเสนอว่าทำอะไรไปแล้วบ้าง พร้อมทั้งจะทำอะไรต่อ”

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกฯ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า นายกฯ ได้เร่งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งออกมาตรการ เนื่องจากในปีนี้อากาศ PM 2.5 มาเร็วกว่าปกติ ที่จะมาในเดือนก.พ. พบว่าสาเหตุมาจากเกษตรกรและผู้เผาไร่เผาเนื่องจากอากาศหนาวมากกว่าปกติ โดยกำชับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

นายกฯ ยังแนะนำให้เสนอบทลงโทษ เช่น ลดค่าช่วยเหลือที่เกษตรกรเคยได้รับต่อไร่ พร้อมทั้งขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย ซึ่งปลัดได้รับนโยบาย กำชับให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน ปลัดอำเภอ รวมถึงผู้ว่าฯ ลงพื้นที่ในสัปดาห์หน้า และจับบันทึกผู้เผาในแต่ละที่ว่าเป็นใคร จำนวนเท่าไร เพื่อลด PM 2.5 เป็นแผนระยะสั้น ส่วนระยะยาว จะพูดคุยกับต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งว่าพูดคุยกับประเทศเพื่อนบ้านแล้ว เพื่อออกมาตรการร่วมกัน

เมื่อถามว่า จำเป็นต้องมีมาตรการ work from home หรือไม่ นายจิรายุกล่าวว่า ยังไม่มีการพูดถึง มีเพียงผู้ว่าฯ กทม. พุดไว้กว้างๆ ว่าอาจจะมีการให้ work from home ซึ่งลมจากทางภาคเหนือ จะมาในช่วงปลายเดือนม.ค. ซึ่งจะส่งผลใน กทม.และปริมณฑล

ปัจจัย 'ดีมานด์ดิจิทัล-ผลผลิตเกษตรดี'
ส่ง 20 สินค้าไทยฝ่าปัจจัยเสี่ยงโตเด่นปี 68
> 10

ปัจจัย 'ดีมานด์ดิจิทัล-ผลผลิตเกษตรดี' ส่ง 20 สินค้าไทยฝ่าปัจจัยเสี่ยงโตเด่นปี 68



● ปรานี หม่อมแมงวารี กรุงเทพธุรกิจ

ประเทศไทยมีรายได้จากภาคการส่งออกสัดส่วนถึง 70% เท่ากับว่าเศรษฐกิจของไทยกำลังผูกกับเศรษฐกิจของโลก ซึ่งในปี 2568 องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ OECD คาดว่าการเติบโตของ GDP ทั่วโลก ไว้ในรายงาน “OECD ECONOMIC OUTLOOK, VOLUME 2024” ว่า จะอยู่ที่ 3.2% ในปี 2567 และเติบโตที่ 3.3% ในปี 2568 และ ปี 2569 ในอัตราเท่ากัน

“การลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อลดลงคาดว่าจะช่วยสนับสนุนการใช้จ่ายและการลงทุนภาคเอกชน แต่ปัญหาหนี้ครัวเรือนและภาวะเงินฝืดอาจยัง

เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเติบโตเศรษฐกิจโลก”

พูนพงษ์ หนี้ยาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในปี 2568 การส่งออกยังคงเป็นเครื่องจักรสำคัญหลักในการผลักดันเศรษฐกิจไทยท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์การค้าโลก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภูมิรัฐศาสตร์และการแข่งขันทางการค้าที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ความแปรปรวนของสภาพอากาศและภัยธรรมชาติ ปริมาณการค้าที่ขยายตัวลดลงจากการใช้นโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐ และค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มผันผวน

สนค. ได้วิเคราะห์แนวโน้มการส่งออกรายสินค้าด้วยอนุกรมเวลา (Time Series Model) พิจารณาคงกับอัตราการเปลี่ยนแปลง

หน่วยย่อยต่อภาพรวม (Contribution to growth) และสถานการณ์ที่จะกระทบต่อการค้าในอนาคต โดยสินค้าส่งออกที่มีแนวโน้มขยายตัวได้ดี 10 อันดับในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม และ 10 อันดับในกลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ของปี 2568 มีดังนี้

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และชิ้นส่วน
2. อัญมณีและเครื่องประดับ
3. ผลิตภัณฑ์ยาง
4. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
5. หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ
6. เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ
7. เครื่องส่งวิทยุ โทรเลข โทรศัพท์ โทรทัศน์
8. แผงสวิทช์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า
9. เคมีภัณฑ์
10. แผงวงจรไฟฟ้า

“ฟื้นตัวตามวัฏจักร ความเติบโต

ของเศรษฐกิจดิจิทัล เทคโนโลยี AI อุปกรณ์อัจฉริยะที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นและความต้องการของภาคการผลิตที่เร่งตัวก่อนการดำเนินมาตรการทางการค้า"

นอกจากนี้ยังมีสินค้าอุตสาหกรรมของไทยที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการย้ายฐานการผลิตซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความจำเป็นต่อการปรับโครงสร้างการผลิตของไทย เช่น Data Center การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง เช่น แผ่นเวเฟอร์ (Wafer) หรือแผงวงจรไฟฟ้า (PCB) ยานยนต์ไฟฟ้า

อย่างไรก็ดี ในปี 2568 ไทยมีกลุ่มสินค้าที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากนโยบายทรมปี 2.0 ได้แก่ กลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานยนต์ และโซลาร์เซลล์ ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่ทั้งไทยและจีน ส่งออกไปยังสหรัฐเหมือนกัน อีกทั้งเกินดุลการค้ากับสหรัฐสูง

ส่วน 10 สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรดาวรุ่งในปี 2568 ได้แก่ 1.ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 2. อาหารสัตว์เลี้ยง 3.อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 4.ไก่แปรรูป 5.ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ 6.ยางพารา 7.ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง 8.ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง 9.เนื้อและส่วนต่างๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้ และ 10.นมและผลิตภัณฑ์นม

"สินค้ากลุ่มนี้มีแนวโน้มขยายตัวได้ดีตามความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารที่เติบโตสอดรับการบริโภคและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่อเนื่อง ในขณะที่ปริมาณผลผลิตการเกษตรจะออกมามากขึ้นกว่าปีก่อนหน้าและทยอยเข้าสู่ระดับปกติทำให้การแข่งขันด้านราคา"

สำหรับสินค้าเกษตรที่เป็น raw material แข่งขันรุนแรงขึ้น และการยกเลิก

มาตรการระงับการส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศผู้ส่งออกสำคัญของโลก ด้วยเหตุนี้ไทยจึงต้องให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเนื่องจากประเทศคู่แข่งมีผลผลิตและต้นทุนต่อไร่ที่ถูกกว่า อีกทั้งประเทศคู่ค้าบางประเทศมีมาตรการทางการค้าที่เข้มงวดโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ผู้ส่งออกของไทยต้องปรับตัวและบริหารจัดการต้นทุนเพื่อให้สามารถแข่งขันได้

"แม้ว่าในปี 2568 จะมีปัจจัยท้าทายหลายอย่าง แต่จะบรรลุตามเป้าหมายการส่งออกที่ขยายตัว 2-3% เป็นมูลค่าระหว่าง 305,315-308,308 ล้านดอลลาร์"

อย่างไรก็ตาม OECD ได้ระบุถึงเศรษฐกิจของไทยว่าจะ คาดว่าการเติบโตจาก 2.7% ในปี 2567 เป็น 3.1% ในปี 2568 หลักๆ มาจากปัจจัยการบริโภคในประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอานิสงส์นโยบายแจกเงินสด และอัตราเงินเฟ้อต่ำ

ทั้งนี้ประเทศไทยและพื้นที่เศรษฐกิจทั่วโลกต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงได้แก่ ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และความไม่แน่นอนของนโยบายมีความรุนแรงมากขึ้น โดยความรุนแรงของความขัดแย้งที่เปลี่ยนแปลงไปในตะวันออกกลางหรือสงครามรุกรานของรัสเซียในยูเครน อาจนำไปสู่ผลกระทบและก่อกวนตลาดพลังงานโลก

"แม้ว่าตลาดน้ำมันโลกดูเหมือนว่าจะมีอุปทานเพียงพอในปัจจุบัน แต่ความเสี่ยงภัยต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอาจทำให้สมดุลของตลาดตึงตัวขึ้น และทำให้ผู้ลงทุนต้องประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจโลกใหม่"

นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการกีดกันการค้าที่มากขึ้น โดยเฉพาะจากเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุด เช่น มาตรการจำกัดการนำเข้าในกลุ่มประเทศ G20 ยังคงเพิ่มขึ้น



พูนพงษ์ เนียนากรณ์

อย่างต่อเนื่อง (WTO, 2024) คาดว่ามาตรการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการนำเข้าของกลุ่ม G20 ถึง 12.7% ซึ่งมากกว่ามาตรการดังกล่าวในปี 2558 ถึง 3 เท่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ปัจจัยการปฏิรูปนโยบายการลงทุนเพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน (OECD, 2024d) ซึ่งสร้างอุปสรรคต่อการลงทุนข้ามพรมแดน

ความไม่แน่นอนที่สูงขึ้นและมาตรการจำกัดการค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจทำให้ต้นทุนและราคาสูงขึ้น ชัดขวางการลงทุน ทำให้นวัตกรรมอ่อนแอลง และท้ายที่สุดก็ทำให้การเติบโตลดลง ความพยายามด้านนโยบายที่เข้มข้นขึ้นเพื่อแยกเศรษฐกิจออกจากกัน รวมถึงการใช้การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) จะทำให้การเติบโตของผลผลิตทั่วโลกล่าช้าลงในระยะยาว และเศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่สามารถใช้ประโยชน์จากการค้าได้น้อยลง ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย



เกษตรวันนี้.....● กลับมาอีกครั้งสำหรับ “งานเกษตรแฟร์ 2568” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม-8 กุมภาพันธ์ 2568 รวม 9 วัน 9 คืน ปีนี้มีการแบ่งโซนในงานออกเป็น โซน A : เกษตรชวนชิม อร่อยชวนแชร์ โซน B : ตลาดน้ำเกษตร (ตลาดน้ำใหญ่) โซน C: เทคโนโลยีก้าวไกล (เทคโนโลยีการเกษตรอุปโภคและบริโภค) โซน D : ธรรมชาติ ชมพฤษภษา (ต้นไม้ ไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งบ้านและสวน) โซน E: ช้อปละไม หัวใจสีเขียว (งานศิลปะ แอนิเมต งานดีไซน์ Green รักโลก) โซน F: สีสันตะวันฉาย (สินค้ากาแฟ สินค้าอุปโภคบริโภคของหน่วยงานต่าง ๆ)● โซน G: ครบเครื่องเรื่องอร่อย (สินค้าเกษตรบริโภค มะขาม หอม กระเทียม) โซน H : นวัตกรรมงานวิจัย (งานวิจัย ร้านค้าจากมูลนิธิราชวงศ์ สินค้าจากหน่วยงาน มก. ธุรกิจแฟรนไชส์) โซน I : เพื่อนรักสัตว์เลี้ยง (สัตว์เลี้ยง และอุปกรณ์) โซน J: ของดีทั่วไทย ส่งใจถึงมือ (หน่วยงานภาครัฐ ผ้าไหม ผ้าไทย เครื่องประดับ) โซน K: ฟินสุดหยุดไม่อยู่ (สินค้าอุปโภคบริโภคของบริษัท ห้างร้าน) โซน L : สร้างสรรค์เรื่องงานดี (หน่วยงานพันธมิตรและร้านค้าทั่วไป) งานตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน.....●

นายกฯหล้าปลื้ม



หลากหลาย

13

พลิกไร่นาเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
รายได้งามออร์เดอร์เพียบไม่พอขาย

พลิกไร่นาเลี้ยงกุ้งก้ามกราม รายได้งามออร์เดอร์เพียบไม่พอขาย

เรียกได้ว่าอีมีรับช่วงเทศกาลปีใหม่ที่เดียว สำหรับครอบครัวยานสิทธิ์ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม เจ้าของ 'หนือกุ้งสดฟาร์ม' ในพื้นที่ ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ รับทรัพย์รัวๆ จากการขายกุ้งได้จำนวนมาก ชนิดที่ว่า กุ้งสดปากบ่อ 20 ตันไม่พอขาย หลังเปิดร้านส่งตลาดทั่วภาคอีสาน จึงต้องบุกเข้าไปสำรวจถึง 'หนือกุ้งสดฟาร์ม' พบกลุ่มเกษตรกร กำลังซื้อง



กุ้งก้ามกรามในตาข่าย ลำเลียงซังน้ำหนัก ขึ้นรถขนส่งที่ปรับ เปลี่ยนเป็นบ่อ หรือถังสแตนเลส พร้อมเครื่องปั๊มออกซิเจน จัดส่งตามออร์เดอร์ของลูกค้า

ปิยะพงษ์ ยานสิทธิ์ หรือ เสี้ยมเอียด อายุ 43 ปี เล่าให้ฟังว่า ครอบครัวยานสิทธิ์ เป็นเกษตรกรผู้พลิกฟื้นไร่นาในบริเวณนี้ ปรับเปลี่ยนพื้นที่ทางการเกษตรกว่า 10 ไร่ มาเปิดฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ฝึกปรีอเรียนรู้อการดูแล อนุบาลกุ้ง ศึกษาหาข้อมูลจากนักวิชาการ

วิเคราะห์สภาวะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ปรับตัวพร้อมกับหาแหล่งผลิตกุ้งเล็กที่มีคุณภาพ และสามารถเจริญเติบโตกับน้ำในพื้นที่เขื่อนลำปาว เพื่อให้การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามมีผลผลิตตอบ ใจห้ความต้องการของผู้นิยมชมชอบบริโภค หรือออร์เดอร์จาก



ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หลากหลาย

วันที่: พุธที่ 16 มกราคม 2568

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12468

หน้า: 6(บน), 13

Col.Inch: 156.28 Ad Value: 242,234

PRValue (x3): 726,702

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: พลิกโฉมเลี้ยงกุ้งก้ามกราม รายได้งามออร์เดอร์เพียบไม่พอขาย



ตลาดหัวภาคอีสาน พร้อมบริการจัดส่งตรงจากฟาร์ม

นอกจากนี้ยังนำเทคโนโลยีอันทันสมัย มาตรวจสอบสภาพน้ำ ตรวจสอบสถานะทางอากาศ ที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต ก่อให้เกิดการสร้างรายได้อย่างงามตลอด 20 กว่าปี ถือได้ว่าเป็นการส่งต่อภูมิปัญญาการเลี้ยงกุ้งจากรุ่นสู่รุ่นอย่างแท้จริง

! ลีเยก-ปิยะพงษ์ ยานฉิทธิ เล่าต่อว่า ช่วงนี้ตลาดการขายกุ้ง ก้ามกราม โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่มีผลตอบรับ เป็นอย่างดี ในพื้นที่ภาคอีสานมีความคึกคักมาก กุ้งแทบจะไม่พอ จำหน่ายให้ลูกค้า

โดยทาง 'เหนือกุ้งสดฟาร์ม' ได้เตรียมกุ้งไว้ทั้งหมดประมาณ 20 ตันด้วยกัน ทั้งจากฟาร์มของตนเอง และของลูกค้าที่เป็น เครือข่าย ที่มานำกุ้งจากฟาร์มไปเลี้ยง ปีนี้เรามีตลาดไว้จำหน่าย ประมาณ 10 สาขาทั่วภาคอีสาน โดยจำหน่ายในราคาไม่แพง

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หลากหลาย

วันที่: พุธที่ 16 มกราคม 2568

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12468

หน้า: 6(บน), 13

Col.Inch: 156.28 Ad Value: 242,234

PRValue (x3): 726,702

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: พลิกโฉมเลี้ยงกุ้งก้ามกราม รายได้งามออร์เดอร์เพียบไม่พอขาย



กุ้งขนาดราคาประมาณ 300 บาทต่อกิโลกรัม ถ้าเป็น กุ้งคัดไซซ์ก็ประมาณ 450-500 บาท ตามขนาดความใหญ่ ความสมบูรณ์ของกุ้ง

เฉี่ยเฉี่ยก กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า พื้นที่ตรงนี้แต่เดิมเคยทำไร่นามาก่อน จาคราคาข้าวที่ขายแล้วไม่มีกำไร มีสถานะขาดทุนสะสมมาตลอด ครอบครัวคือพ่อและแม่ จึงได้ปรับพื้นที่มาเลี้ยงกุ้ง ก้ามกราม ในนาม บริษัทฟาร์ม

โดยทำมาตลอดในช่วง 20 กว่าปี และประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง ในช่วงหลังตนมารับช่วงต่อได้ประมาณ 10 ปี และได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อ 'เหนือกุ้งสดฟาร์ม'

โดยศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ต่างๆ นักวิชาการ และจากพ่อที่มีประสบการณ์การดูแลกุ้งตั้งแต่แรกเกิด มีการเปลี่ยนพื้นที่หาแหล่งผลิตกุ้งที่มีคุณภาพ และเหมาะสมในการนำมาเลี้ยงกับแหล่งน้ำในพื้นที่

พัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆ จนประสบความสำเร็จในวันนี้

ในปีนี้ ทางฟาร์มจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นกุ้ง GI แหล่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ นับได้ว่าเป็นสิ่งยืนยันถึงคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย ในการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามของ "เหนือกุ้งสดฟาร์ม" ได้เป็นอย่างดี

อีกทั้งมั่นใจว่าสามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืน เลี้ยงดูครอบครัวต่อไปในอนาคต เรามีบริการอาหารกุ้ง ลูกกุ้ง กุ้งสด ปูนแร่ธาตุ เวชภัณฑ์สัตว์น้ำ

ดี น สุวัฒน์ ภูณาคำ อายุ 55 ปี ชาวบ้านปอแดง ต.นาดี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตนเป็นลูกก้าขาประจำของเหนือกุ้งสดฟาร์มก็ว่าได้

เพราะกุ้งของเหนือกุ้งสดฟาร์ม เป็นกุ้งที่มีคุณภาพ ตัวโต เนื้อแน่น จากการกินและบริโภคไปแล้วรู้สึกว่าการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม

ฟาร์มนี้ มีรสชาติหวานอร่อย ถูกปากของคนในครอบครัว ตนจึงได้เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวเข้ามาซื้อที่ฟาร์มโดยตรง โดยจะซื้อไปเป็นของฝากญาติมิตรในช่วงเทศกาลปีใหม่บ้าง เทศกาลสงกรานต์บ้างตามแต่โอกาสอำนวยที่ฟาร์มมีกุ้งไว้จำหน่ายให้

เมนูส่วนมากที่ครอบครัวชอบ มีทั้งนำไปย่าง ทำต้มยำ กุ้งอบ กุ้งเส้น กุ้งแช่น้ำปลา ส่วนราคานั้นก็ไม่แพง ถือได้ว่าเป็นราคามิตรภาพอย่างแท้จริง ขอเชิญพี่น้องชาวกาฬสินธุ์หรือจังหวัดใกล้เคียงมาอุดหนุนมาซื้อกุ้งสดๆ จากเหนือกุ้งสดฟาร์มได้เลย

ด้านเฉี่ยเฉี่ยก ปิยะพงษ์กล่าวปิดท้ายว่า ใครที่สนใจในการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม เพื่อเป็นอาชีพเสริมหรือทำเป็นอาชีพหลัก

สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทร. 08-7114-4636 หรือทางเฟซบุ๊กที่ เหนือกุ้งสดฟาร์ม ยินดีให้ความรู้ พร้อมแนะนำการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ทุกระดับช่วงการเจริญเติบโต ที่สามารถตอบโจทย์สร้างรายได้อย่างดี

ยุทธนา เกียรติดำเนินงาม

อากาศหนาวกระทบหนักจังหวัดไม้โต



นางทองกลาง แสนคำ อายุ 61 ปี เจ้าของฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านแสนตอ หมู่ 8 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นแหล่งผลิตจิ้งหรีดขนาดใหญ่ติดอันดับประเทศ เปิดเผยว่า การเลี้ยงจิ้งหรีดพันธุ์ทองแดงลายและพันธุ์ทองดำเป็นอาชีพที่ชาวบ้านกว่า 30 ครอบครัวในชุมชนยึดเป็นรายได้หลัก โดยขายในราคา กิโลกรัมละ 100 บาท แต่ในช่วงหน้าหนาวแม้ราคาจะสูงขึ้นถึง กิโลกรัมละ 120 บาท แต่จิ้งหรีดกลับไม่โตและไม่ออกไข่ บางบ่อต้องปล่อยว่าง เนื่องจากจิ้งหรีดขยายพันธุ์ไม่ได้และตายก่อนเก็บขายได้ ส่งผลให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบหนัก

“จิ้งหรีดที่เลี้ยงมาตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนจนถึงขณะนี้ ยังไม่โตพอจะเก็บขายได้ ทั้งที่ปกติใช้เวลาเลี้ยงเพียง 45 วัน จากเดิมที่เคยเลี้ยงเต็ม 40 บ่อ ก็ต้องทุบปล่อยออกเหลือแค่ 20 บ่อ เพราะกลัวขาดทุนหนัก”

แม้จะได้รับคำแนะนำจากเกษตร



จังหวัดในการปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงในช่วงหน้าหนาว แต่เกษตรกรยังไม่กล้าลงทุนเพิ่ม เนื่องจากกังวลเรื่องการขาดทุนและความเสี่ยงในการเป็นหนี้ โดยเลือกเลี้ยงแบบธรรมชาติต่อไปจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูร้อน



ซึ่งคาดว่าจิ้งหรีดจะกลับมาเจริญเติบโตได้ตามปกติและสามารถเก็บขายได้ภายใน 45 วันตามเดิม

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/ชุมชนเมือง-เกษตร

วันที่: พุธที่ 16 มกราคม 2568

ปีที่: - ฉบับที่: 27489

Col.Inch: 46.56 Ad Value: 83,808

หัวข้อข่าว: อากาศหนาวกระทบหนักจังหวัดไม้โต

หน้า: 12(ล่าง)

PRValue (x3): 251,424

คลิป: สีสี่

ทั้งนี้ ชาวบ้านในชุมชนบ้านแสนตอ
หวังว่าหลังผ่านพ้นช่วงหน้าหนาว สภาพ
การเลี้ยงจิ้งหรีดจะกลับสู่ภาวะปกติ เพื่อให้
สามารถผลิตและส่งขายจิ้งหรีดไปยังตลาด
ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน
ต่อไป.

